



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

14 กันยายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

นโยบายด้านสาธารณสุข

สื่อแนะนำ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน ,กรุงเทพธุรกิจ ,hfocus, newtv, innnews, linetoday)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร.พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สร. ร่วมรับฟังการประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุข โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ผู้บริหารจากทุกกรมในสังกัดเข้าร่วม ที่กรม สบส. ซึ่งมีการเปิดตัว พญ.นวลสกุล บำรุงพงศ์ ภริยา ที่อาสาเป็นที่ปรึกษาดูแลงานด้านการสื่อสาร โดยนโยบายที่จะดำเนินการแบ่งเป็น 13 กลุ่ม ซึ่งวันที่ 15 ก.ย.นี้ จะมีการชี้แจงนโยบายกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และวันที่ 22 ก.ย.จะชี้แจงต่อผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และถ่ายทอดสดไปยังบุคลากรในต่างจังหวัด พร้อมจัดแข่งขันฟุตบอลด้วย

- นโยบายใหญ่ คือ ยกกระดับ 30 บาท หรือ 30 บาทพลัส หากอยู่ครบวาระ 4 ปี สิ่งที่คาดหวังในปี 2570 คือ การดูแลสุขภาพและสุขภาวะที่ดี มีความสมบูรณ์พร้อมทุกมิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และเชิงสังคม เชื่อมโยงผู้มีส่วนรับผิดชอบทั้งหมดด้านสุขภาพ โดยจะตั้งองค์กร "คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ" ขึ้นมารองรับ มีนายกฯ เป็นประธาน และเสนอ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เป็นเลขาธิการ, เรื่อง อัตราการเกิดน้อยมาก ต้องแก้เชิงระบบ จะประกาศและผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ ส่วนเรื่องบุคลากร จะผลักดันให้ สธ.ออกจาก ก.พ. มีคณะกรรมการบริหารบุคคลของ สธ. มีกฎหมายบริหารงานบุคคลรองรับ ตั้งเป้าจะทำให้ได้ภายในปี 2568 และมี Quick Win ทั้ง 13 เรื่อง และสิ่งที่คิดว่าสังคมสุขภาพดีคือ wellness community เขตสุขภาพละ 1 แห่ง ที่จะทำให้เป็นรูปธรรมได้

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (thecoverage)

-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.สบ้าย้อย และประธานชมรมแพทย์ชนบท เห็นด้วยนโยบายหมอชลน่าน เชื่อเป็นยุคการทำงานที่สมานฉันท์กับ สธ. สนับสนุนทุกนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ ยกย่องบัตรทอง เศรษฐกิจสุขภาพ เชื้อนโยบาย สธ. ยุคใหม่แก้ปัญหาระบบบริการสุขภาพได้ทั่วประเทศ

นโยบายยกกระดับ 30 บาท

สื่อแนะนำ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน ,เดลินิวส์ ,ข่าวสด ,แนวหน้า, ผู้จัดการ, การเงิน การธนาคาร, thestatestimes, thebangkokinsight, newtv, innnews, topnews, linetoday, pptvhd36, hfocus)

-นสพ.ชัย วัชรพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรก ในส่วนการยกกระดับสาธารณสุขนั้น นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ไปแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชนมีความสุข ไม่ใช่ให้ผู้ให้บริการมีความสุข

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ thecoverage

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้ายกระดับสิทธิบัตรทองจากรัฐบาล ให้ผู้ป่วยเลือก รพ. ที่ชอบได้เองทุกที่ อาจกระทบการรักษา บุคลากรทางการแพทย์ภาระงานมากขึ้น เนื่องจากประชาชนยังเชื่อมั่นศักยภาพ รพ.ใหญ่ เลือกไปรักษาใน รพ. แห่งใดแห่งเดียวมากขึ้น ยิ่งทำให้เกิดความแออัด เน้นรักษามาตรฐานสิทธิ UCEP คู่ไปกับพัฒนาหน่วยบริการระดับพื้นที่ จะเป็นการยกกระดับ ทั้งบัตรทอง และระบบบริการ

สื่อที่แนะนำ : เพจ Dr.Dark

-โพสต์แสดงความเห็น ดังนี้ 1.สมัย 30 บาท ช่วงแรกเคยมีคนไข้โวยวายว่าเรื่องขอใบส่งตัว จนหลาย ๆ จังหวัดให้สิทธิได้ทุก รพ.ในจังหวัด สิ่งที่เกิดขึ้นคือ คนไข้ไป รพ. แรกผ่านไป 1 วันไม่ดีขึ้นก็เปลี่ยน รพ. ผลคือเปลืองทรัพยากร ตรวจซ้ำซ้อน จ่ายยาซ้ำซ้อน 2.คนไข้เลือกไป รพ. ที่บริการดีกว่า ผลคือ ภาระงาน รพ.ใหญ่ เพิ่มขึ้น ขาดทุนมากขึ้น ตรวจไม่ทัน เกิดการแออัด 3.รพ.เล็ก ไม่มีคนไข้ ผลคือ บริหารขาดทุน ต้องเอางบ รพช. อื่นมาให้ เหมือนตอนนี้ทำ 1 จังหวัด 1 กลุ่ม รพ. และยังสร้างตึกใหม่ ขยายเตียงอีก ดึงว่าปรับระบบก็ครั้ง ผบท. คิดได้แต่เรื่องที่จะพาวนกลับไปเหมือนเดิม

สื่อแนะนำ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ

-บัตรประชาชนใบเดียว รักษาฟรีทุกที่ เป็นหนึ่งในการยกกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค นโยบายหลักด้านสาธารณสุขของรัฐบาลใหม่ และนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ซึ่งเกิดขึ้นจริงแล้วที่เขตสุขภาพที่ 8 โดย นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า ได้ดำเนินการ R8 Anywhere มาแล้วราว 2 ปี ผู้มีสิทธิ 30 บาทสามารถไปบัตรประชาชนใบเดียว เข้ารับการรักษาได้ ทุกโรคในโรงพยาบาลทุกระดับสังกัด สบส.ใน 7 จังหวัดรวม 88 แห่ง เนื่องจากข้อมูลผู้ป่วยของ รพ.ทุกแห่งถูกอัปโหลดไว้ในระบบคลาวด์ (Cloud) ผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกัน อนาคตจะพัฒนาเชื่อมข้อมูลกับสถานพยาบาลสังกัดสธ.ที่อยู่ในกรมอื่นด้วย เช่น ศูนย์มะเร็ง หรือรพ.จิตเวช เป็นต้น

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ขณะที่ ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล ผอ.สพสข. เขต 8 กล่าวว่า เมื่อมีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน ทำให้รพ.ที่คนไข้ไปรักษาสามารถเบิกค่ารักษาได้จากสพสข.ได้ โมเดลนี้จึงสามารถขยายใช้งานได้ทั่วประเทศ และจากที่เขตสุขภาพที่ 8 ดำเนินการมา เจอกรณีที่คนไข้เลือกไปรับบริการเฉพาะที่รพ.ใหญ่อยู่บ้าง แต่น้อยมาก เพราะสธ.มีการพัฒนารพ.ดี คนไข้ไม่ได้อยากไปรอคิวนาน ที่รพ.ใหญ่ หากไม่จำเป็น จะเลือกไปรับการรักษาที่รพ.ไม่ใหญ่ที่รอคิวไม่นาน หากมีแพทย์รักษาได้เหมือนกัน</p>	
<p>วิจารณ์นโยบายการส่งเสริมการมีบุตร สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. กล่าวถึงกรณีถูกวิจารณ์เรื่องส่งเสริมการมีบุตรว่า ตนพูดในมุมการเมือง แต่มี ส.ส.ท่านหนึ่งไปเล่นในโซเชียลว่าเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคล ยิ่งเป็นที่สนใจในสังคม มีคนวิพากษ์วิจารณ์มาก กระทรวงยังได้ประโยชน์ หากเป็นวาระแห่งชาติ มีแนวทางช่วยเหลือส่งเสริมทำให้มั่นใจว่าลูกที่เกิดมาได้รับการดูแลอย่างสังคโปร์ ปรับให้โครงสร้างประชากรมีคุณภาพมากขึ้นได้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหาร สธ. คือประเทศไทยมีปัญหาโครงสร้างประชากรอัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราการตาย เป็นปัญหาเหมือนกับทุกประเทศ ซึ่งต้องแก้เชิงระบบและผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ ให้เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ โดยคู่สมรสมีความพร้อมและตั้งใจที่จะมีลูก</p>	-
<p>แต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขาฯ รว.สธ. สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, แนวหน้า, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผจก., บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, isranews, pptv, voicetv, TNN, theststestime, thekey.news, thebetter, thebangkokinsight) - ที่ประชุมกรม.เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2566 มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมือง และปลัดกระทรวง ในหน่วยงานต่างๆ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 1.นายวิชาญ มินชัยนันท์ เป็นที่ปรึกษา รว.สธ. 2.น.ต.พลเทพ สุนทรโร เป็น เลขานุการ รว.สธ. รวมถึงให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรพ.พาณิชย์ กำกับดูแลงาน ก.เกษตรและสหกรณ์ ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก.พาณิชย์ และก.สาธารณสุข</p>	-
<p>รางวัล “สำเนา-นาวาทอง” สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เข้ารับรางวัล “สำเนา-นาวาทอง” ระดับกระทรวง ประจำปี 2566 ซึ่งหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ มีการปรับปรุงกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ และลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผล โดยมีหน่วยงานเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 4 ประเภท ประกอบด้วย 1) รางวัลหน่วยงานระดับกระทรวง จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ มหาตไทย แรงงาน วัฒนธรรม พาณิชย์ สธ. และอว. 2) รางวัลหน่วยงานระดับกรม จำนวน 16 หน่วยงาน 3) รางวัลหน่วยงานระดับกระบวนงาน จำนวน 5 หน่วยงาน และ 4) รางวัลหน่วยงานระดับภูมิภาค จำนวน 13 หน่วยงาน</p>	-
<p>สธ.รุกพัฒนา รพ.ทันตกรรมบริการ ปชช. สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ข่าวสด, mcoot) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยจากการสำรวจความต้องการบริการที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดคือ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การยกระดับบริการทั้งหมด และบริการทันตกรรม ที่ผ่านมา ให้การดูแลด้านทันตกรรมทั้งการส่งเสริมป้องกัน รักษาโรคในช่องปากประมาณ 10 ล้านครั้งต่อปี ถือว่ายังน้อย จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา รพ.ทันตกรรม เพื่อใช้ศักยภาพการบริหารจัดการอย่างเต็มที่ เชื่อว่าสามารถยกระดับการให้บริการประชาชนได้ประมาณ 2 เท่าภายใน 3-5 ปี ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายตั้ง รพ.ทันตกรรมอย่างน้อยในทุกจังหวัดได้ภายในปีหน้า หากงานขยายเพิ่มเกินกว่าหน่วยงาน รพ.จะรับได้อาจจะพัฒนาเป็นกรมทันตกรรม</p>	-
<p>ปิดประชุมวิชาการ สธ. ปี 2566 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus) - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษา สธ. (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานพิธีปิดมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการ สธ. ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย 66 พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น 92 รางวัล บูชนิทรศการ 10 รางวัล งานวิจัย R2R 35 รางวัล บุคคล หน่วยงาน และองค์กรต้นแบบสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 12 รางวัล จังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย 2 รางวัล และจังหวัดอาหารปลอดภัย 3 ปีซ้อน 7 รางวัล</p>	-
<p>โรคไข้เลือดออก สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน - นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร. 9 นครราชสีมา เผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตสุขภาพที่ 9 สัปดาห์ที่ 35 (1 ม.ค. - 9 ก.ย.66 พบผู้ป่วยสะสม 6,308 ราย มีผู้เสียชีวิต 4 ราย พบมากที่สุดที่ จ.สุรินทร์ 2,314 ราย เสียชีวิต 2 ราย รองลงมา จ.นครราชสีมา 1,975 ราย เสียชีวิต 1 ราย จ.ชัยภูมิ 1,013 ราย และจ.บุรีรัมย์ 1,006 ราย เสียชีวิต 1 ราย ด้านเทศบาลจัดการ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อบรมและรณรงค์ป้องกันโรคน้ำโดยุงลาย ให้ความรู้ อสม. พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกัน และมีการเดินรณรงค์ Kick off กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ล้างทำความสะอาดบริเวณวัดและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs</p> <p>- สถานการณ์ไข้เลือดออกปีนี้ยังต้องเฝ้าระวัง เพราะผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้วหลายเท่า เฉพาะที่ 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง เพียง 2 เดือน พบผู้ป่วยมากกว่า 4,000 คน ส่วนที่ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้วเกือบ 5 เท่า</p>	
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77kaoded</p> <p>- นพ.แพทย์รพ. อัครเวช นพ.สสจ.ระนอง เผยว่า จ.ระนอง พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อฝีดาษวานร 1 ราย เป็นชายชาวเมียนมา เป็นเสมียนในแฟลคแห่งในเขตพื้นที่สะพานปลา บ้านปากคลอง ต.ปากน้ำ อ.เมือง ขณะนี้รับการรักษาตัวที่ห้องผู้ป่วยแยก รพ.ระนอง ส่วนทีมสอบสวนโรคได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคเพื่อหากลุ่มเสี่ยง และวางแนวทางในการควบคุมโรคต่อไป</p>	-
<p>เตือนอันตรายจากการแคหุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, คมชัดลึก, newtv, tnn, thereporters, topnews, ch7, ch8, plewseengern, thereporter)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนการแคหุเองนอกจากกำจัดเชื้อได้ไม่หมด ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อหูชั้นนอก เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง หากมีอาการผิดปกติ เช่น หูอื้อ ปวดหู คันหู การได้ยินลดลง มีเลือดหรือน้ำไหลออกจากหู ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธี</p>	-
<p>วาระแห่งชาติเพื่อหยุดโรคอ้วนในเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (fm91bkk, thereporter)</p> <p>- ดร.นพ.สรวิศ บัญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เผยกรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย ยกระดับสาธารณสุขไทยเร่งขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเพื่อหยุดโรคอ้วนในเด็ก พร้อมอภิปราย National Agenda to Stop Childhood Obesity : วาระแห่งชาติเพื่อหยุดโรคอ้วนในเด็ก เพื่อสุขภาพที่ดีและส่งเสริมสวัสดิภาพทุกวัย</p>	-
<p>เตือนเล่นน้ำทะเลช่วงมรสุมระวัง "แมงกะพรุนพิษ"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มหาชน)</p> <p>- เพจเฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรค โพสต์ข้อความระบุว่า ระวังฤดูระบาด แมงกะพรุนพิษเดือน ก.ค. – ต.ค. การป้องกัน อาทิ 1.สวมเสื้อผ้ามิดชิดเวลาเล่นน้ำ 2.ก่อนลงเล่นน้ำควรตรวจสอบตำแหน่งของสถานที่ปฐมพยาบาล 3.ปฏิบัติตามป้ายเตือน ตามสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด 4.ไม่ควรลงเล่นน้ำหลังฝนตก ตอนกลางคืน 5.เล่นน้ำในบริเวณวงล้อมตาข่าย กันแมงกะพรุน 6.ขณะว่ายน้ำคอยสังเกตแมงกะพรุนและระวังแมงกะพรุนเกยตื้น การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ อาทิ นำผู้บาดเจ็บขึ้นจากน้ำ ห้ามทิ้งผู้บาดเจ็บอยู่คนเดียว เพราะอาจหมดสติและเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ เรียกให้คนช่วยและโทร. 1669 หากผู้ได้รับบาดเจ็บหมดสติให้ทำ CPR ทันที และรีบนำส่งโรงพยาบาล</p>	-
<p>สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (bangkokinsight, thaipost, isranews, mgronline)</p> <p>- นพ.สินชัย ต๋อวัฒนิกกุล รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการบอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบข้อเสนอแผนและวงเงินการจัดหายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567 ภายในวงเงิน 10,781.15 ล้านบาท โดยให้ สปสช. ประสานกับรพ.ราชวิถี และอภ. เร่งรัดเตรียมการเข้าสู่กระบวนการจัดหา</p>	-
<p>ข่าวปลอมแบคทีเรียกินเนื้อคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, vnexplorer, amarintv, Ch3plus)</p> <p>- นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ นพ.สสจ.ระยอง กล่าวว่า จากกรณีมีการโพสต์ในโลกออนไลน์ จ.ระยองพบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคน (Vibrio Vulnificus) จำนวน 2 ราย จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นภาพของผู้ป่วยที่ติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อจริง แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2561 โดยเป็นการติดเชื้อจากการเล่นน้ำทะเลแล้วเป็นแผลติดเชื้อจนกระทั่งเสียชีวิต จากนั้นยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อแม้แต่รายเดียว ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก</p>	-
<p>เรียกร้องแบนบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (โลกวันนี้, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผจก., hfocus, thebangkokinsight, INN)</p> <p>-ดร.สุรียัน บุญแท้ รองผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) เผย ผลสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครองและครูต่อนโยบายบุหรี่ไฟฟ้าปี 2566 พบ 91.5% สนับสนุนให้รัฐบาลคงมาตรการห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เพราะผลประโยชน์ทางภาษี ไม่คุ้มค่ากับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งค่ารักษาพยาบาล และทำให้เด็กและเยาวชนติดบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษและพิษภัย และควรเร่งปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั้งขายหน้าร้านและออนไลน์</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ดร.นิเวศ นาคะเวช นายสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาผู้ปกครองฯ ขอยืนยันต่อต้านการนำ บุหรี่ไฟฟ้า และเรียกร้องให้รัฐบาลคงกฎหมายห้ามนำเข้าห้ามนำขายบุหรี่ไฟฟ้าและเร่งบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>-ผศ.ดร.นพ.วิรัช เกษมทรัพย์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ศจย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แลกจุดยืนต่อรัฐบาลใหม่ ดังนี้ 1.คงนโยบายห้ามนำเข้าและห้ามนำขายบุหรี่ไฟฟ้า 2.หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายต้องเร่งปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจัง 3.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พ่อแม่ผู้ปกครองและครู สื่อสารมวลชน ต้องเฝ้าระวังการตลาด ที่มุ่งเป้าเด็กอายุน้อยลง 4.หน่วยงานด้านการศึกษาต้องบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนรู้เท่าทันพิษภัยและการตลาดของบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสร้างค่านิยมคนรุ่นใหม่ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า</p>	
<p>กินหอยนางรมดิบเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., ejan, thainewsonline, ch3plus)</p> <p>-นิตยอร์กโพสต์ รายงานชายชาวแทกซ์เสียชีวิตหลังบริโภคหอยนางรมดิบที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง โดยสาเหตุเกิดจากแบคทีเรีย ชื่อ วิบริโอ วัลนิฟิคัส ที่อาศัยอยู่ในน้ำทะเลและน้ำกร่อย ซึ่งแพร่เชื้อสู่มนุษย์ผ่านการบริโภคหอยดิบๆ หรือปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ หรือผ่านบาดแผลคนที่ว่ายน้ำในบริเวณน้ำอุ่นตามแนวชายฝั่ง</p>	-